

กล้าคิด...กล้าทำ..

โดย.ครุต้น

ปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษา ณ ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสำนักงานปฏิรูปการศึกษา จัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูปการศึกษา : สาระสำคัญการเตรียมพร้อมและคืบหน้า ณ ปัจจุบัน “ณ อาคาร C 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายจำลอง ครุฑขุนทด ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษา” มีครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จากทุกสังกัด ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน

นายจำลอง ครุฑขุนทด ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ คือ ครู และเมื่อใดครูไม่พร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ถึงวันนี้ครูจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้ว ต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีการใด เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปพร้อมมั่นใจได้ว่า ครูจะสามารถนำพาการศึกษาไปได้ เพราะเงินเดือนและงบประมาณที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนมาจากภาษีของพี่น้องประชาชน และในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษา เริ่มต้นที่ 175 เขต เพื่อการเตรียมพร้อมขอให้ทราบว่า การบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการบริหารงานแบบสมัยใหม่ รวมทั้งการบริหารงานบุคคล เมื่อจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาแล้วทุกคนต้องมาร่วมมือร่วมใจกันบริหารงาน ให้เดินหน้าไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานจริง ๆ อย่าไปคิดว่าจะตั้งใครมาเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ให้คิดว่าเข้ามาเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่แล้วจะทำอะไรบ้างเพื่อให้เขตพื้นที่เดินหน้าไป รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจริง ๆ มิเช่นนั้นเขตพื้นที่การศึกษา จะไปไม่รอด ซึ่งต่อไปคาดว่าจะมีการประกวดเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำงานดี

นายจำลอง ครุฑขุนทด ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ในขณะนี้กฎหมายยังไม่ได้ประกาศใช้ผ่านในชั้นกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในขณะนี้จึงเป็นเพียงหาผู้รับผิดชอบชั่วคราวมาทำหน้าที่ภายหลัง